

ตัวชี้วัดที่ ๒ : จำนวนตัวอย่างทดสอบที่ได้รับเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์
ที่มาตรฐานกำหนด

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒๐ สำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

คำอธิบายตัวชี้วัด : คำนวณจำนวนตัวอย่างทดสอบที่ได้รับ ในแต่ละศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ โดยได้รับ
งบประมาณจากภาครัฐ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด
ภายใต้การกำกับ ดูแล จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	จำนวนตัวอย่างทดสอบที่ได้รับ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ ที่มาตรฐานกำหนด คิดเป็น ๕๐ % จากจำนวนกึ่งหนึ่งของเป้าหมายตัวอย่างที่ได้รับทั้งหมด
๒	จำนวนตัวอย่างทดสอบที่ได้รับ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ ที่มาตรฐานกำหนด คิดเป็น ๖๐ % จากจำนวนกึ่งหนึ่งของเป้าหมายตัวอย่างที่ได้รับทั้งหมด
๓	จำนวนตัวอย่างทดสอบที่ได้รับ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ ที่มาตรฐานกำหนด คิดเป็น ๗๐ % จากจำนวนกึ่งหนึ่งของเป้าหมายตัวอย่างที่ได้รับทั้งหมด
๔	จำนวนตัวอย่างทดสอบที่ได้รับ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ ที่มาตรฐานกำหนด คิดเป็น ๘๐ % จากจำนวนกึ่งหนึ่งของเป้าหมายตัวอย่างที่ได้รับทั้งหมด
๕	จำนวนตัวอย่างทดสอบที่ได้รับ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ ที่มาตรฐานกำหนด คิดเป็น ๙๐ % จากจำนวนกึ่งหนึ่งของเป้าหมายตัวอย่างที่ได้รับทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	จำนวนตัวอย่างทดสอบที่ได้รับ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ ที่มาตรฐานกำหนด คิดเป็น ๕๐ % จากจำนวนเป้าหมายตัวอย่างที่ได้รับทั้งหมด
๒	จำนวนตัวอย่างทดสอบที่ได้รับ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ ที่มาตรฐานกำหนด คิดเป็น ๖๐ % จากจำนวนเป้าหมายตัวอย่างที่ได้รับทั้งหมด
๓	จำนวนตัวอย่างทดสอบที่ได้รับ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ ที่มาตรฐานกำหนด คิดเป็น ๗๐ % จากจำนวนเป้าหมายตัวอย่างที่ได้รับทั้งหมด
๔	จำนวนตัวอย่างทดสอบที่ได้รับ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ ที่มาตรฐานกำหนด คิดเป็น ๘๐ % จากจำนวนเป้าหมายตัวอย่างที่ได้รับทั้งหมด
๕	จำนวนตัวอย่างทดสอบที่ได้รับ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ ที่มาตรฐานกำหนด คิดเป็น ๙๐ % จากจำนวนเป้าหมายตัวอย่างที่ได้รับทั้งหมด

เงื่อนไข :-

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน : จำนวนเป้าหมายตัวอย่างที่ได้รับทั้งหมด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
		≥๑๐๐	≥๑๐๐	≥๑๐๐

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

ผลการปฏิบัติงานของแต่ละศูนย์วิจัยและชั้นสูตรโรคสัตว์/ใช้การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของแต่ละศูนย์วิจัยและชั้นสูตรโรคสัตว์กับค่าเป้าหมายที่จัดทำโดยกองแผนงาน/เอกสารผลการปฏิบัติงานของแต่ละศูนย์วิจัยและชั้นสูตรโรคสัตว์

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๙๖๗-๙๗๐๐

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๙๖๗-๙๗๐๐ ต่อ ๑๒๐๖-๙